

กิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around”



วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี จะตรงกับวัน “มะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก”

ในปีนีทาง “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ และสถานพยาบาลที่สำคัญของประเทศ รวม 11 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around” โดยงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกคน ร่วมกันค้นหาปาฏิหาริย์ของตัวเอง ให้เจอ และป่วยอย่างมีความสุข เพื่อจะก้าวข้ามผ่านโรคมะเร็งไปด้วยกัน



ปัจจุบัน สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคมะเร็งทางโรคเลือดที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจากสถิติ เราพบผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย เฉลี่ยปีละ 800-1,000 ราย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะพบมาก แต่เป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ถึงร้อยละ 60 ดังนั้น ทางชมรมฯ ตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และญาติผู้ป่วย ได้เข้าใจเกี่ยวกับโรค และสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ถือเป็นกาเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้ และกลับไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

โดยกิจกรรมภายในงาน นอกเหนือจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจาก ศ.นพ.ชานินทร์ อินทรกำธรชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาแล้ว ยังมีกิจกรรม “โยคะหัวเราะ” โดยคุณหนูเล็ก ฉัตรวิชา และการจัดกลุ่มของ Miracle Group Patients เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และกำลังใจกันและกันระหว่างผู้ป่วย อีกทั้ง ยังมีพระเอกหนุ่ม “เกรท วรินทร์” มาร่วมเสริมสร้างกำลังใจ และร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานอีกด้วย

สำหรับงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : Miracle is all around” นี้ จัดขึ้นโดย “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ และสถานพยาบาลที่สำคัญของประเทศ รวม 11 แห่ง จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 12.00-17.30 ณ สยามสมาคม (Siam Society) ถ. อโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) พร้อมรับของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างกำลังใจภายในงานได้ฟรีๆ อาทิ ต้นไฮยา และหนังสือ “เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู โดย ว.วชิรเมธี”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 083-291-1188 และ 086-907-1552 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน

การเข้าร่วมงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.facebook.com/thailymphoma> หรือรับชม VDO Clip MIRACLE is all around ได้ที่ <https://www.youtube.com/watch?v=PkcGDqSjw9Y>